

AN LÃO

VƯỢT CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN NĂM 2023 THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TĂNG TRƯỞNG CHIỀU SÂU TRONG NĂM 2024

Trong bối cảnh công tác phát triển kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng huyện An Lão (tỉnh Bình Định) đã đạt được những kết quả tốt đẹp thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện. Năm 2024 huyện nhà tập trung thúc đẩy phát triển bền vững theo định hướng tăng trưởng chiều sâu trên nền tảng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Theo báo cáo, trong năm nay huyện ủy huyện An Lão đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các nhiệm vụ chính trị của năm 2023, qua đó huyện đạt được nhiều kết quả nổi bật như dự kiến đạt hơn 90% so với dự toán. Tổng giá trị sản xuất tăng hơn 10% so với cùng kỳ 2022.

Đối với công tác giải ngân vốn đầu tư công, huyện đã tập trung thực hiện, ước giá trị giải ngân hết năm 2023, đạt tỷ lệ trên 80% kế hoạch được giao; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trong năm tới.

Năm 2023, mặc dù thời tiết diễn biến thất thường ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, giá các mặt hàng thiết yếu tăng cao tác động đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân. Trước tình hình đó, với tinh thần quyết tâm, UBND huyện đã cụ thể hóa các Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện bằng những kế hoạch, chương trình công tác, những giải pháp cụ thể chủ động triển khai và chỉ đạo, điều hành phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện năm 2023 có sự chuyển biến tích cực.

Tiếp tục duy trì mức độ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững. Phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh của địa phương và huy động tổng hợp các nguồn lực cho đầu tư phát triển; tích cực thu hút đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi để các dự án lớn sớm triển khai trên địa bàn. Gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Chủ động đối phó với biến đổi khí hậu và phòng ngừa, giảm thiểu tác hại của thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên

và bảo vệ môi trường. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh. Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng tăng trưởng trong năm 2024.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được duy trì theo quy chế. Trong năm, Ban Tiếp công dân huyện, UBND các xã, thị trấn đã tiếp 136 lượt, với 176 công dân đến phản ánh, kiến nghị. Đã giải quyết 74 đơn/ 80 đơn, vụ việc phải giải quyết, tỷ lệ giải quyết đạt 93%. Còn 06 đơn, vụ việc đang giải quyết chiếm 8%. Phát triển chưa bền vững, giá trị gia tăng trong sản xuất kinh doanh thấp; Hạ tầng cơ sở chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất và thụ hưởng của người dân.

Đẩy mạnh liên kết - hợp tác sản xuất, xây dựng các vùng sản xuất hữu cơ, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thực hiện cấp quản lý mã số vùng trồng gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc, để nâng cao khả năng cạnh tranh, giá trị gia tăng của các sản phẩm, phát huy các giá trị của cây trồng bản địa gắn với chuyển đổi cơ cấu theo hướng nghiên cứu, bổ sung một số cây trồng mới có năng suất, giá trị kinh tế cao để đưa vào sản xuất và phát triển bền vững như: Dưa leo, thìa canh, địa hoàng,...

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển tổng thể kinh tế - xã hội huyện An Lão đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035. Tập trung thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy về "Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020-2025". Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tăng cường hoạt động khai thác gắn với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Thực hiện kiểm dịch tốt con giống thủy sản gắn với xử lý môi trường ao nuôi, phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng và phát triển nguồn lợi thủy sản; Phát huy lợi thế diện tích mặt nước sông, hồ để đẩy mạnh phát triển nuôi thủy sản, phát triển nuôi các loài cá đặc sản có giá trị kinh tế cao.

Nâng cao hiệu quả công tác khuyến công, thực hiện tốt chính sách hỗ trợ, khuyến khích các hộ gia đình, tư nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp.

Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Rà soát, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong các khâu thẩm định, phê duyệt, thủ tục đất đai, môi trường.tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án.

Triển khai thực hiện các dự án xây dựng hạ tầng cho các khu dân cư, khu chức năng đã được lập quy hoạch chi tiết nhằm tạo quỹ đất để bán đấu giá, tăng nguồn thu ngân sách nhà nước. Triển khai các giải pháp thực hiện vốn đầu tư, đảm bảo đến 31/12/2024 giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024. Bám sát, rà soát từng chỉ tiêu thu ngân sách đã được HĐND huyện giao đầu năm, thường xuyên theo dõi chặt chẽ tiến độ thu trên từng địa bàn, phân tích đi sâu, đánh giá, phân loại cụ thể từng sắc thuế, từng ngành, từng lĩnh vực và từng đối tượng để có biện pháp quản lý thu phù hợp.

Xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2024 phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2024; phù hợp với khả năng thực hiện và tiến độ giải ngân của từng dự án trong năm 2024, trong đó ưu tiên trả nợ công trình hoàn thành và chuyển tiếp.

Hoàn thành các chỉ tiêu nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 đối với xã An Tân; đồng thời, tiếp tục triển khai, đôn đốc các xã thực hiện một số tiêu chí, nội dung thuộc Bộ Tiêu chí nông thôn mới cấp thôn (làng) trên địa bàn các xã thuộc vùng DTTS và miền núi.

Nhiệm vụ quốc phòng, quân sự theo kế hoạch. Triển khai các hoạt động trong kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2024 đảm bảo chặt chẽ, tỷ lệ giao quân đạt 100% chỉ tiêu tình giao.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ theo Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. ■

TẤN LỢI



Huyện ủy huyện An Lão đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các nhiệm vụ chính trị của năm 2023



Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển tổng thể kinh tế - xã hội huyện An Lão đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035



Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024.